

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH

Tích cực chuẩn bị tham gia kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 23/5, bế mạc ngày 17/6/2022 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội, xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng. Để giúp cử tri nắm bắt thông tin, theo dõi kỳ họp, phóng viên Báo Thái Bình đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách tỉnh về công tác chuẩn bị và nội dung của kỳ họp.



Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tiến độ triển khai xây dựng khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Ảnh: THÀNH TÂM

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV?

Đồng chí Nguyễn Văn Huy: Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, thời gian tiến hành kỳ họp là 21 ngày làm việc. Kỳ họp tập trung vào các nội dung: Về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến lần đầu vào 6 dự án luật khác; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem xét, quyết định chủ trương đầu tư một số dự án, công trình trọng điểm; giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét các báo cáo công tác khác.

Phóng viên: Tại kỳ họp này Quốc hội xem xét, quyết định những nội dung quan trọng nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Huy: Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; quyết định việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14, ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; dự án vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; xem xét tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13, ngày 29/11/2013 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11 đến năm 2020 - 2021 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Kỳ họp cũng sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về: công tác của Chính phủ; tài

chính nhà nước năm 2020; tình hình ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế và điều ước quốc tế năm 2021; công tác bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước; kết quả thực hiện quyền trẻ em và việc thực hiện nhiệm vụ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương liên quan đến trẻ em; kết quả thực hiện các kiến nghị trong quá trình giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc áp dụng các biện pháp đặc biệt phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và xem xét, thông qua các nghị quyết về chương trình giám sát và thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023.

Phóng viên: Để tham gia một cách tích cực, chủ động, hiệu quả tại kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có sự chuẩn bị như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Huy: Căn cứ chương trình hoạt động năm 2022, nội dung chương trình kỳ họp thứ ba, Đoàn

ĐBQH tỉnh đã tập trung chuẩn bị tốt các nội dung sau: Đoàn đã tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021.

Ngoài ra, Đoàn đã tiến hành khảo sát, làm việc với một số sở, ngành, địa phương về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch, thanh tra, giao thông vận tải; khảo sát tiến độ triển khai thực hiện Khu kinh tế Thái Bình và một số dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh để nắm bắt thực tế cơ sở; tiếp thu các kiến nghị, đề xuất, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để phản ánh, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ tại kỳ họp. Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri các huyện, thành phố, trên 2.000 cử tri đến dự. Tại các hội nghị tiếp xúc với cử tri, ngoài việc thông báo dự kiến, nội dung chương trình kỳ họp, các vị ĐBQH đã thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh trong thời gian qua, về các chủ trương, chính sách pháp luật mới; ghi nhận, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo Quốc hội, Chính phủ.

Về công tác xây dựng luật, căn cứ chương trình xây dựng luật tại kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực, chủ động kết hợp các hình thức khác nhau, như: khảo sát, nắm bắt, đánh giá kết quả triển khai thi hành luật, tổ chức các hội thảo lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo luật đối với các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý; lấy ý kiến bằng văn bản đối với các sở, ngành, địa phương có liên quan để có thêm thông tin, cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ việc tham gia ý kiến vào các dự thảo luật... bảo đảm thông tin đầy đủ, phong phú, chất lượng các nội dung liên quan đến chương trình xây dựng luật của kỳ họp.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

THU HIỀN (thực hiện)

Sinh hoạt chi bộ thời 4.0 ở Hưng Hà

Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sinh hoạt chi bộ, tạo đột phá trong nhận thức, tư duy và mở ra một xu hướng mới trong tiếp cận các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, huyện là một trong những nhiệm vụ hàng đầu mà huyện Hưng Hà đang triển khai thực hiện thông qua phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" nhằm từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở.

Có hơn 90 đảng viên nhưng Chi bộ tổ dân phố Nhân Cấu 3, thị trấn Hưng Hà không mất nhiều thời gian điểm danh, tất cả tài liệu cũng được gửi trước cho đảng viên nghiên cứu ít nhất 2 ngày nên gần như toàn bộ thời gian sinh hoạt đều dành cho thảo luận. Sau khi áp dụng phần mềm "Số tay đảng viên điện tử", chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt. Ông Tạ Quang Triều, Bí thư Chi bộ cho biết: Trước đây, riêng khâu điểm danh trong sinh hoạt chi bộ truyền thống đã mất khoảng 20 phút, đọc văn bản 15 phút, do đó số đảng viên phát biểu, thảo luận tại buổi sinh hoạt chỉ có 7 - 8 người. Sau khi tổ chức sinh hoạt theo phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" thì thời gian dành cho những nội dung này được tiết kiệm, thời gian cho việc thảo luận được tăng lên, việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết thực chất, hiệu quả hơn.

Còn theo ông Nguyễn Công Tuấn, đảng viên Chi bộ tổ dân phố Nhân Cấu 3, phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" tiện ích lớn nhất là có thể tiếp cận chỉ thị, nghị quyết dù ở bất cứ đâu. Ngoài việc tham gia ý kiến ngay tại cuộc họp chi bộ, đảng viên có thể tham gia trực tiếp trên phần mềm với nhiều nội dung khác nhau mà không phải e dè, né nang. Dù vắng mặt, sinh hoạt chi bộ được thì đảng viên vẫn có

thể tiếp cận nghị quyết của chi bộ một cách nhanh nhất.

Đảng viên Trần Thị Hoa, Chi bộ Trường Tiểu học Lê Danh Phương, thị trấn Hưng Hà chia sẻ: Những lúc rảnh rỗi tôi thường vào phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" để nghiên cứu tài liệu. Tôi thấy phần mềm rất hữu ích bởi chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là tôi đã có thể nắm hết được thông tin của tỉnh, của huyện. Đặc biệt, mỗi lần học tập nghị quyết chúng tôi lại được tính điểm tích lũy nên các đảng viên đều tích cực tham gia.

Giờ đây, tại các buổi sinh hoạt chi bộ, chiếc điện thoại thông minh không thể thiếu vì nó tham gia ở hầu hết các khâu trong sinh hoạt chi bộ. Ông Đinh Ngọc Trường, Bí thư Chi bộ Trung Ngọc, xã Dân Chủ cho biết: Nếu như trước đây để chuẩn bị cho kỳ sinh hoạt chi bộ vào ngày 3 hàng tháng chúng tôi phải rất vất vả. Giờ đây, sau khi được huấn luyện, cài đặt phần mềm mọi công việc dễ dàng, thuận tiện hơn. Mặc dù mới sử dụng nhưng khi triển khai trong toàn chi bộ đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đồng đảng viên, nhiều đảng viên cao tuổi nhưng vẫn nhiệt tình hưởng ứng. Với những người mắt kém chúng tôi cũng hướng dẫn để mọi người có thể vào nghe phần ghi âm để tiếp cận thông tin kịp thời.

Để tạo thuận lợi cho việc ứng dụng phần mềm "Số tay đảng viên điện tử", huyện Hưng Hà đã đầu tư lắp đặt hệ thống wifi miễn phí tại hội trường 251 thôn, tổ dân phố. Sau 1 thời gian sử dụng phần mềm các cán bộ, đảng viên trong huyện phấn khởi đón nhận tích cực, sử dụng rất hiệu quả, thực sự mang lại tiện ích giúp đảng ủy, chi ủy điều hành các cuộc họp không tham gia sinh hoạt chi bộ được thì đảng viên vẫn có

phần góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng chí Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà cho biết: Để triển khai rộng rãi phần mềm "Số tay đảng viên điện tử", từ tháng 12/2021 đến nay Huyện ủy Hưng Hà đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện; xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo cấp huyện; yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện. Huyện ủy xác định chuyển đổi số không phải là làm thay mà giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nên từ việc nghiên cứu tài liệu đến phát biểu chỉ đạo sẽ phát huy được hết trí tuệ của đảng viên, vì vậy mỗi đảng viên sẽ là một tuyên truyền viên tích cực để đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, các đảng viên đi làm ăn xa, đảng viên thuộc diện tạm miễn, tạm hoãn đều được cập nhật thông tin của tỉnh, của huyện thông qua phần mềm. Đây là một trong những điều kiện cần và đủ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư giúp tỉnh, huyện đi trước một bước, tạo ra sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.

Trong xu thế phát triển của thời đại, việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong sinh hoạt chi bộ ở Hưng Hà là một tất yếu khách quan, mở ra một không gian mới giúp đảng viên tiếp cận các chỉ thị, nghị quyết của Đảng một cách nhanh, kịp thời. Đây cũng là cơ sở để huyện Hưng Hà tiến tới xây dựng chi bộ kiểu mẫu, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

THANH THUY



Đảng viên Chi bộ tổ dân phố Nhân Cấu 3, thị trấn Hưng Hà họp chuyên đề tháng 5 qua phần mềm.

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

HÚT THUỐC LÁ KHI ĐANG MANG THAI

Những rủi ro và nguy hiểm cho thai nhi

Phụ nữ hút thuốc lá khi mang thai không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà những chất độc có trong khói thuốc có thể theo đường máu của mẹ truyền đến thai nhi và gây dị dạng hoặc khó nuôi.

tác động xấu đến phổi thai. Các chuyên gia giải thích rõ hơn, khi CO làm giảm khả năng vận chuyển oxy đến phổi thai. Nicotine làm tăng nồng độ Epinephrine và một số hóa chất khác khiến máu đến nuôi dưỡng phổi thai bị giảm. Bên cạnh đó, hợp chất này có thể đi qua nhau thai khiến huyết

áp tăng cao, làm tăng nguy cơ tiền sản giật ở thai phụ.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai hút thuốc lá có thể gây vô đĩ, khả năng sinh non cao hơn những người không hút thuốc. Nguy hiểm hơn, vô đĩ sớm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây hại từ bên ngoài xâm nhập vào môi trường vô khuẩn của thai nhi dẫn đến tình trạng nhiễm trùng, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng của thai nhi.

Hút thuốc thụ động ảnh hưởng như thế nào đến thai nhi?

Cho dù mẹ bầu không hút thuốc lá trực tiếp nhưng việc hít phải khói thuốc lá một cách thụ động cũng gây nhiều bất lợi cho cả bà mẹ và thai nhi. Nếu chẳng may người phải hít khói thuốc lá khi mang thai, các hoạt chất hóa học độc hại trong thuốc lá sẽ ngấm vào máu thai nhi. Khi đó, việc vận chuyển oxy đến thai nhi kém dần và ảnh hưởng đến việc hình thành cũng như phát triển của bé.



Ảnh minh họa

Mặt khác, nhau thai bị nhiễm Nicotine sẽ làm giảm lượng máu nuôi dưỡng đến bào thai gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, tim mạch và thần kinh trung ương. Ngoài ra, người phải hít thuốc lá khi đang mang thai có thể tăng nguy cơ mắc các bệnh: suy phổi, viêm tai giữa gây mất thính lực ở trẻ, khó thở, thờ khờ khờ hoặc ho, viêm màng não có thể gây tử vong hoặc điếc, bại não, hen suyễn, sức đề kháng và hệ miễn dịch suy yếu, sinh non, thiếu cân, thậm chí có thể gây đột tử ở trẻ sơ sinh. Ngoài ra, một trong những tác hại của thuốc lá đối với phụ nữ mang thai thường gặp nhất đó là tăng khả năng bị dị tật cho thai nhi. Cho dù người mẹ hút thuốc lá trực tiếp hay hít phải khói thuốc thụ động cũng đều có khả năng gây biến chứng bất thường cho bé. Thuốc lá còn làm tăng nguy cơ mang thai ngoài tử cung ở phụ nữ.

Hút thuốc lá khi mang thai có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm ở thai nhi, thậm chí ngay cả khi trẻ lớn lên vẫn bị ảnh hưởng bởi những chất độc hại có trong thuốc. Vì vậy, để bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé, khi mang thai chị em nên tránh xa khói thuốc lá. Đặc biệt, nếu có bất kỳ biểu hiện khác thường khi hít phải khói thuốc, chị em nên đến ngay bệnh viện thăm khám.

HOANG THIA (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Tập huấn công tác dân số



Đại biểu tham gia tập huấn.

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh vừa tổ chức tập huấn công tác dân số cho cán bộ dân số, công tác viên y tế, dân số 18 xã, thị trấn của huyện Quỳnh Phụ.

Tại lớp tập huấn, cán bộ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã truyền đạt các nội dung: Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân số, điều chỉnh mức sinh; cập nhật kiến thức, kỹ năng truyền thông; tư vấn, theo dõi, quản lý đối tượng sử dụng biện pháp tránh thai; bảo quản phân phối phương tiện tránh thai, tiếp thị xã hội và xã hội hóa phương tiện tránh thai và hàng hóa sức khỏe sinh sản.

Trong tháng 4 và tháng 5/2022, 16 lớp tập huấn về công tác dân số được Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức với sự tham gia của hơn 2.500 cán bộ dân số, công tác viên y tế, dân số các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Các lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ dân số, công tác viên y tế, dân số các địa phương để thực hiện hiệu quả công tác truyền thông, tư vấn các hoạt động về dân số, kế hoạch hóa gia đình tại cộng đồng.

HOANG LANH